



ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม

เรื่อง ประกาศงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  
สายจากบ้านโสกพอก หมู่ที่ ๕ ไปบ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ ๑๔  
เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  
ตามประกาศการเสนอราคา ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๕  
โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง  
โครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านโสกพอก หมู่ที่ ๕ ไปบ้าน  
โนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ ๑๔ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
วงเงินงบประมาณ ๔,๘๑๖,๐๐๐บาท (ตัวอักษร) (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  
ราคากลาง ๔,๘๑๖,๐๐๐บาท (ตัวอักษร) (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานเจ้าของ  
งบประมาณ กองช่าง

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว ข้างต้น
๒. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการ  
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ  
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบลบึงงาม  
ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างใน  
ครั้งนี้

๕. ถ้าผู้เสนอราคาหนังสือรับรองผลงานผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการก่อสร้าง ประเภทเดียวกับงานที่  
จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของงานจ้างดังกล่าวและเป็นผลงานคู่สัญญาเดี่ยวและเป็นผลงานที่คู่สัญญา  
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น  
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาล  
เชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่.....๒๖  
มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ตลอดเวลา และเทศบาลตำบลบึงงามจะถือว่าผู้ซื้อ  
แบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาใน  
เวลาทำงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

กำหนดยื่นขอเสนอราคา ยื่นขอสอบราคาโดยตรงต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคาโครงการดังกล่าวที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๔๘๘๒๕๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายลือทัย นามศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม